



นครปฐม

2วัน1คืน



nat.nsk



062-8595241



วันแรก กรุงเทพฯ – นครปฐม - ชุมชนบ้านศาลาดิน - ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.
๑๒๒ – พระปฐมเจดีย์ (-/-/-)

08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดนครปฐม โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง

09.00 น. เดินทางถึง ณ จังหวัดนครปฐม พาท่านไปสู่
ชุมชนบ้านศาลาดิน ชุมชนติดคลองมหาสวัสดิ์ ได้รับการยก
ย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลคลองมหา
สวัสดิ์ ได้แก่ การแปรรูปข้าวโดยปราชญ์ชาวบ้านทำเป็นข้าว
ตั้งทอด การให้ความรู้ในการนำผักตบชวาที่เป็นสาเหตุของ



ปัญหาการสัญจรทางน้ำ นำมาแปรรูปเป็นปุย ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ OTOP บ้านศาลาดิน โดย



ผู้นำชุมชนที่สามารถรวบรวมชาวบ้านให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ได้ โดยที่ไม่พึ่งงบประมาณจากรัฐด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการ
ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ และด้านรายได้
ของชุมชนที่ต้องการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืนด้วยการจัดการภายในชุมชนเอง สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ภายในชุมชน นาบัวลุ่มแจ่ม ข้าวตั้งบ้านศาลาดิน และสวนผลไม้

การพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียของคลองมหาสวัสดิ์ ทำให้ชุมชนบ้าน
ศาลาดินเกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น คือ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่

ค่อนข้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
ภายในมีที่จอดรถในปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ก็ยังสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ ชุมชนบ้านศาลาดินไม่เน้นปริมาณ
นักท่องเที่ยวในแต่ละวัน แต่เน้นที่คุณภาพนักท่องเที่ยวเสีย
มากกว่า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังมีคุณภาพและราคาถูกอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนใน



หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตวิธีการทำขนมข้าวตัง การพายเรือเก็บดอกบัวและการพับดอกบัวเพื่อนำไปบูชาพระ การเก็บผลไม้ การชมแสดงแหล่งฟักข้าว การชมการเพาะพันธุ์ดอกกล้วยไม้ และกิจกรรมอื่น ๆ ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เร่งรีบ ขยันทำมาหากิน และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน นับว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และมีความยั่งยืนที่แท้จริง

ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร**

ช่วงบ่าย พาท่านไปต่อที่ **ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒** ตลาดบางหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่มแม่ค้าทำกินอายุกว่า 100 ปี ในปัจจุบันตลาดยังคงสภาพความสวยงามและบรรยากาศของสถาปัตยกรรมตลาดเก่าในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ ถ้าต้องการสัมผัสตลาดโบราณแท้ ๆ ที่ชาวบ้านยังใช้ชีวิตในวิถีดั้งเดิม ต้องมา 'ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122' ชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราว ร.ศ.122 หรือ พ.ศ. 2446 ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม



ไทย-จีนไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในอดีตคนจีนจากหัวเมืองพายพม่าตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ จึงเกิดเป็นชุมชนและมีตลาดค้าขาย จนกลายเป็นแหล่งค้าขายทางน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอบางเลน และเมื่อมีการตัดถนน ทำให้เส้นทางการค้าเปลี่ยนไปใช้เส้นทางรถยนต์แทน ตลาดแห่งนี้จึงซบเซาลง แต่การค้าขายของชาวตลาดบางหลวงก็

ยังคงอยู่วันนี้หากได้เดินเข้าไปในตลาด นักท่องเที่ยวจะได้พบเรือนแถวไม้สองชั้น หันหน้าเข้าหากัน จากหัวตลาดถึงท้ายตลาดมีประมาณ 68 ห้อง ที่ยังคงสภาพความสวยงามและสถาปัตยกรรมตลาดเก่าในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นร้านยาจีน ร้านทำทอง บ้านตีเหล็ก ที่ยังดำเนินกิจการมา





จนถึงปัจจุบัน ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประเพณีแห่ง
ฉลองตรุษจีน พร้อมสักการะเทพเจ้าที่โรงเจบ้านฮกตึ้ง
ตลาดแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า "เป็นดินแดนวัฒนธรรม
'ไทยจีน ดินแดนแห่งขนมหวาน อาหารอร่อย" คังนั้นจึง
ต้องไม่พลาดที่จะลองชิมอาหารพื้นบ้าน เช่น ซุนเปี้ยะ
สูตรจีนโบราณ ข้าวเกรียบปากหม้อ ไข่ฝักที่ไม่เหมือนใคร
หมูสะเต๊ะ เป็ดพะโล้ ก๋วยจั๊บน้ำใส ขนมจีบไส้หน่อไม้และ

ไข่ฝักแสนอร่อย กาแฟสูตรโบราณที่คั่วบดเมล็ดเอง จากนั้นนำท่านไปต่อที่ **พระปฐมเจดีย์** ปุ
ชณียสถานสำคัญของประเทศไทย ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม 'วัดพระปฐม
เจดีย์ราชวรมหาวิหาร' พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตม
พุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่
เส้นมหึมาก่อนอิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพ
สักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พระปฐมเจดีย์ เดิมเรียกว่า 'พระธมเจดีย์' มีฐานะ
เป็นมหาธาตุหลวงของแผ่นดินสุวรรณภูมิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
มีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณทูตในพระเจ้าอโศก
มหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้
เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรง โอคว่า แบบเดียวกับ
พระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปราสาท ซึ่ง
พระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์
ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ทั้งนี้จึงพระราชทานนามใหม่
ว่าพระปฐมเจดีย์ ด้วยทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกของ
สุวรรณภูมิ



ช่วงเย็น **รับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่พระปฐมเจดีย์**

18.00 น. นำท่านเข้าพักที่ **โรงแรมเซ็น นครปฐม (Xen Hotel Nakhon Pathom)** หรือ
เทียบเท่าเชิญท่านเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วัดสามพราน – วัดไร่ขิง – ตลาดน้ำดอนหวาย

(-/-/-)

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม หลังจากนั้นพาท่านไป **วัดสามพราน**



มีใครไม่รู้จัก ภาพของมังกรที่ปีนไต่ตึกขึ้นฟ้า เป็นภาพที่คุ้นตากัน
มากๆ ซึ่งจริงๆ แล้วตึกนี้เป็นกุฏิที่พักของพระสงฆ์ท่านเอง โดยจะ
มีมังกรสีเขียวตัวโตพันรอบตึกจากด้านล่างไปถึงยอดตึก ซึ่งเราก็
สามารถขึ้นไปเดินชมภายในได้ค่ะ ช่างในจะให้อารมณ์เหมือน
เดินอยู่ในถ้ำเลย โดยตึกจะเป็นทรงกลมสี่ชมพู สูงประมาณ 80
เมตร มีทั้งหมด 16 ชั้นด้วยกัน

ส่วนมังกรเขียวที่ล้อมพันรอบตึก

จากด้านล่างสุดจนถึงด้านบนตึกนั้น จะเป็นอุโมงค์ทางเดิน มี
ระยะทางยาว 350 เมตร สามารถขึ้นไปถึงจุดชมวิว 360 องศา
สวยๆ ของเมือง นครปฐม ที่ด้านบนสุดตรงหัวมังกรได้เลย
นอกจากตึกมังกรนี้แล้ว ภายในวัดก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
มากมายประดิษฐานอยู่ ทั้ง พญาเต่าเรือนยักษ์ เจ้าแม่กวนอิม

พญาช้างเผือก พญานาค เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น สามารถเดินเล่นพักผ่อนได้ชิลๆ ท่ามกลาง
บรรยากาศที่เงียบสงบเลยล่ะ รวมไปถึง อย่าลืมไปกราบไหว้ องค์พุทโธ หรือ หลวงพ่อพุทโธ
ภาวนา พระพุทธรูปกลางแจ้งสีทองปางประทานพร ที่ประดิษฐานอยู่บนดอกบัวสี่ชมพูกันด้วย

จากนั้นนำท่านไปต่อที่ **วัดไร่ขิง** เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของ

จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็น วัดมงคลจินดา
ราม แต่ชาวเมืองนครปฐมก็ยังคงเรียกติดปากกันว่า “วัดไร่ขิง”
ตามแบบเดิม โดยภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวนครปฐม ให้การสักการะบูชา คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง และ
ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในนครปฐมอีกด้วย พระอุโบสถ



ของวัดเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ภายในพระอุโบสถวัดไร่ขิงนั้นประดิษฐาน หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ค่องค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระรูปฝั่งผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวยาวแบบสุโขทัย และพระพักตร์ทรงงามในแบบรัตนโกสินทร์ ทำให้มีการสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้างซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้การสักการบูชา โดยตามตำนานนั้นเล่าต่อกันมาว่า หน้าวัดไร่ขิงนั้นมีแม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำท่าจีน ไหลผ่าน และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญ องค์พระพุทธรูปนี้ มาจากวัดศาลาปูน โดยนำล่องมาทางน้ำด้วยการทำแพไม้ไผ่ เมื่อถึงหน้าวัดไร่ขิง จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ดีพอดี และในขณะที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพ ได้เกิดปาฏิหาริย์ มีฝนโปรยลงมาท่ามกลางอากาศก่อนหน้านี้ที่ร้อนระอุ ทำให้เกิดความเย็นฉ่ำ จึงมีความเชื่อที่ว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนร้ายคลายความทุกข์ให้หมดไป นั่นเอง และยังทำให้ในวันสงกรานต์ของทุกปี มีงานเทศกาลนมัสการปิดทองประจำปี หลวงพ่อวัดไร่ขิง สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นเอง



ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

ช่วงบ่าย **นำท่านไปที่ ตลาดน้ำดอนหวาย** ตั้งอยู่ในตำบลบางกระทิก อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็น ลักษณะตัว



อาคารเป็นอาคารไม้เก่าที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการจับจ่ายซื้อของของฝาก สิ้นค้าท้องถิ่น อาหาร เครื่องดื่ม การท่องเที่ยวทางน้ำ บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านค้าขายของอยู่

บริเวณสองฟาก มีเรือขายของมากมาย ตลาดดอนหวาย มีของกินสารพัดให้ตื่นตาตื่นใจคนชอบชิม ทั้งอาหารคาวหวานที่ไม่ใช่แค่เยอะแต่ยังอร่อยทุกร้าน และเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมอีกด้วย สินค้าที่ขายก็มีหลากหลาย ทั้งอาหารคาว ขนม ผลไม้ ผักสด ต้นไม้ เครื่องจักสาน และอื่นๆ อีกมากมาย อาหารคาว ก็ได้แก่ ปลาตะเพียน 3 รส น้ำพริกชนิด



ต่างๆ ห่อหมก..น่องหมอน ปลาช่อนเผาเกลือ เป็ดพะโล้.นายหนับ กุนเชียงหมู ปลาสดตากแห้ง ปลาทุสสามรส ขนม ที่ขึ้นชื่อก็มีหลายอย่าง เช่น สาลี่ทิพย์ โมจิ ปุยฝ้าย ขนมตาล..ป้าไข่ ขนมตะโก้ ขนมเบื้อง ขนมผักบัวโบราณ ลูกชุบ ทองม้วนสด ข้าวเหนียวแก้ว ขนมเปียะเฮงกี้ บะจ่าง นอกจากนี้ยังมีผักและผลไม้ที่ส่งตรงมาจากสวนชาวบ้านให้เลือกซื้อกันอีก บรรยากาศได้กลิ่นอายย้อนยุค ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตามแพและเรือนริมน้ำ พออิ่มท้องกันแล้ว ก็ต้องไปนั่งเรือล่องแม่น้ำท่าจีน ชมวิวสองฟากฝั่ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ ทำให้ได้เห็นบ้านทรงไทยหลายแบบ บางหลังเป็นอาคารไม้เก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งหาชมได้น้อยเต็มทีในปัจจุบัน

15.30 น. นำท่านเดินทางออกจากจังหวัดนครปฐม กลับกรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

16.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ

โรงแรม	20 ท่าน ราคาท่านละ	30 ท่าน ราคาท่านละ	50 ท่าน ราคาท่านละ	พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
โรงแรมเซ็น นครปฐม (Xen Hotel Nakhon Pathom)	2,590	2,350	2,000	600

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบริการห้องพัก
- รถบัสปรับอากาศ (นำเที่ยวตามรายการ)
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัต หรืออาหารสำหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมการจองรถบัส
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท